



อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:28 Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.-ทบ. ลงนามความร่วมมือด้าน R&D สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางด้านยูทิลิตี้

นายธีชัย สขสะอาด ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์นโยบายส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ตลอดจนงานวิจัย นวัตกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางด้านยูทิลิตี้

"กยท. ร่วมกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก มีความเห็นพ้องต้องกันที่จะประสานความร่วมมือ และนำศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมารวมกันเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการป้องกันประเทศผ่านการนำผลผลิตยางพาราการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การแปรรูปเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพในการนำไปใช้ได้จริงในอนาคต"

ด้านพล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา จะเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทย และกองทัพบก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพารา นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการทหาร อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย เพื่อสามารถสร้างงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางพารา

ที่สำคัญ ความร่วมมือครั้งนี้ ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มการใช้ยางในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ เช่น หน้ากากป้องกันการสารพิษทางทหารที่ผ่านมายังไทยสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยเมื่อเปรียบเทียบราคาแล้วสูงกว่าการผลิตใช้เองประมาณ 8 เท่า ผ่านงานวิจัยเพื่อสร้างเสริม ปรับปรุง ประยุกต์ พัฒนาและซ่อมแซม โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนการรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการเหล่านี้ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและความมั่นคง



คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:30 Site Value: 50,000

หัวข้อข่าว: กยท. ผนึกกำลัง ทบ. ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

กยท. ผนึกกำลัง ทบ. ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา



วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกองทัพบก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมี พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนาม ซึ่งครั้งนี้ ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และพลตรีศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบุรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เป็นผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ในการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาสถาบันพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การยางแห่งประเทศไทยและกองทัพบก ตระหนักถึงความสำคัญในนโยบายด้านยางพาราของรัฐบาลที่เน้นดำเนินการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า และสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ รวมทั้ง นโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมตามนโยบายที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศไทยทั้งระบบอย่างครบวงจร ร่วมกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบงานวิจัย และพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ที่เชี่ยวชาญในการทำวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีความมั่นคง ได้มีความเห็นพ้องต้องกันที่จะประสานความร่วมมือ และนำศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมารวมกันเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการป้องกันประเทศผ่านการนำผลผลิตยางพารามารววิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การแปรรูปเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพในการนำไปใช้ได้จริงในอนาคต

พลตรีศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกกล่าว
ว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา จะเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาาร่วมกันระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการทหาร อีกทั้ง
ทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย เพื่อสามารถสร้างงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางพารา ที่สำคัญ
ความร่วมมือครั้งนี้ ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มการใช้ยางในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ต่างประเทศ เช่น หน้ากากป้องกันการสาดพิษทางทหารที่ผ่านมาไทยสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยเมื่อเปรียบเทียบราคา
แล้วสูงกว่าการผลิตใช้เองประมาณ 8 เท่า ผ่านงานวิจัยเพื่อสร้างเสริม ปรับปรุง ประยุกต์ พัฒนาและซ่อมแซม โดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนการรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการเหล่านี้ในอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและความมั่นคง



MGR ONLINE <http://www.manager.co.th>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:31 Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.ยะลา ร่วมกับชาวบ้านใน อ.กาบัง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

กยท.ยะลา ร่วมกับชาวบ้านใน อ.กาบัง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดยะลา โดย นายสุรชัย บุญวรโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา จัดโครงการประชาร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ วัดคชศีลวานาราม ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา โดยมี นายภูเกียรติ วงศ์กระพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

รหัสข่าว: I-170727000302

หน้า: 1/1



อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:32

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.เผยทิศทางการค้ายางปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง-เดินหน้าเพิ่มอุปสงค์ใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา

กยท.เผยทิศทางการค้ายางปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง-เดินหน้าเพิ่มอุปสงค์ใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา

นายธีชัย สุภะสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า สถานการณ์การค้ายางในประเทศขณะนี้ มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีการสนับสนุนการนำยางพาราไปใช้ในประเทศ ทั้งด้านงบประมาณ และการบริหารจัดการนำยางไปใช้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยปริมาณความต้องการนำยางไปใช้งานในหน่วยงานภาครัฐทั้งน้ำยางข้น ประมาณ 22,000 ตัน และยางแห้ง 3,300 ตัน สามารถดำเนินการใช้ยางพาราภายใต้งบประมาณปี 2560 ตลอดจนถึงงบกลางที่ ครม.ได้อนุมัติวงเงินประมาณ 1,851 ล้านบาทเศษ

นอกจากนี้ ในระยะยาวได้มอบหมายให้กยท.ทำการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะช่วยผลักดันให้มีการนำยางไปใช้ในปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุปปริมาณความต้องการใช้ยางของหน่วยงานราชการต่างๆ ปีงบประมาณ 2561 ได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมทั้ง จัดทำแผนบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดไว้

ชลเชษฐ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานรัฐบาลทุกกระทรวงได้เดินหน้าเสนอโครงการที่สามารถนำยางพาราไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับในระยะเร่งด่วนเพื่อเพิ่มอุปสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบต่างๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ โดยได้ปรับเปลี่ยนงบประมาณเหลือจ่ายมาสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเจ้าภาพหลักจัดการประชุมเร่งติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพาราของส่วนราชการ ปี 2560 มีหน่วยงานจากภาครัฐกว่า 35 แห่ง เข้าร่วมประชุม พร้อมได้แจ้งปริมาณความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มเติมและเตรียมแนวทางรองรับการใช้ยางในปี 2561 สำหรับส่วนราชการที่ค้างงบประมาณไว้แล้วสามารถดำเนินการต่อไปได้ทันที

"ในระยะเร่งด่วนซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ 2560 มีหน่วยงานภาครัฐที่สามารถดำเนินการใช้ยางพาราภายใต้งบประมาณปกติและงบเหลือจ่าย ประมาณ 15,074 ล้านบาทเศษ อีกทั้งล่าสุด กรม.มีการอนุมัติงบกลางที่เป็นรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกจำนวน 1,851 ล้านบาทเศษ รวมเป็นงบที่รัฐบาลดำเนินการผลักดันขับเคลื่อนใช้ยางในประเทศอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมประมาณ 16,925 ล้านบาทเศษ พร้อมให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตรียมจัดทำแผนบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ช่วงระยะเวลา 5 ปี และ 20 ปี หวังเพิ่มอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกวงการอย่างสูงสุด"



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:34


Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.ยะลา ชาวบ้านตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10

กยท.ยะลา ชาวบ้านตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10



 แหล่งที่มา : สทท.ยะลา

 วันที่ข่าว : 26 กรกฎาคม 2560

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ชาวบ้านตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันนี้ (26 ก.ค. 60) ที่วัดคชศีลาวันนาราม ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา นายภูเกียรติ วงศ์กระพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการประชาร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา จัดขึ้น โดยมีข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ส่วนราชการ รวมทั้งเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่เข้าร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 100 คน

นายสุรชัย บุญวรโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงได้จัดโครงการประชาร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 ขึ้น โดยการปลูกต้นไม้ ดินความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชน 2 วัฒนธรรม คือ คนไทยพุทธ และคนไทยมุสลิมในการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดเป็นพลังความรักและสามัคคี เข้าใจเห็นอกเห็นใจกันของคนในชุมชน สร้างคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น และเกิดสันติสุขของคนในชุมชนอย่างยิ่งยวด นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกการดูแลรักษาต้นไม้ สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป และยังเป็นการทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอีกด้วย

รหัสข่าว: I-170727000311

หน้า: 1/1



อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:35 Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: PTT-กยท. ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการใช้ยางล้อแบรนด์ TH-TYRE ตามโครงการยางล้อประชารัฐ

PTT-กยท. ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการใช้ยางล้อ แบรนด์ TH-TYRE ตามโครงการยางล้อประชารัฐ

นายธีชัย สุภะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ร่วมกับ บมจ. ปตท. (PTT) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางรถที่ผลิตในประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลตามโครงการยางล้อประชารัฐ โดย กยท. จะผลิตยางล้อภายใต้แบรนด์ TH-TYRE (ไทย-ไทเออร์) ซึ่งเป็นยางล้อรถจากวัตถุดิบของชาวสวนยางไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบูรณาการของ 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคเกษตรกร สำหรับประชาชนที่สนใจยางตามโครงการดังกล่าว สามารถร่วมกิจกรรมได้ ณ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ของ ปตท. ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนกว่า 26 แห่ง

ด้านนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน PTT กล่าวว่า ปตท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการยางล้อประชารัฐ" ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย ในการใช้พื้นที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ของ ปตท. เป็นจุดเปลี่ยนยางล้อรถยนต์จากโครงการยางล้อประชารัฐ โดย ปตท. สนับสนุนค่าบริการเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ตามโครงการฯ ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 2560 จากนั้นจะลดค่าบริการ 50% ถึง 31 กรกฎาคม 2561

--อินโฟเควสท์ โดย นิตารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317

อีเมล: rachada@infoquest.co.th--



ข่าวสด <http://www.khaosod.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:35

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กองทุนพยางค์ยางแผ่นฤทธิ์เข้าซื้อต้นราคาพุ่ง 1.65 บาท/กิโล กยท. ลุ้นระทึกค่าบาทแข็งโป๊ก

กองทุนพยางค์ยางแผ่นฤทธิ์เข้าซื้อต้นราคาพุ่ง 1.65 บาท/กิโล กยท. ลุ้นระทึกค่าบาทแข็งโป๊ก



นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัจจัยจากต่างประเทศหลายอย่างส่งผลให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่สภาพอากาศของไทยมีฝนตกชุก ชาวสวนไม่สามารถกรีดยางได้ ปริมาณน้ำยางออกสู่ตลาดน้อยเป็นผลให้ราคาปรับขึ้น นอกจากนี้ มาตรการที่สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐบาลใช้จ่ายให้แล้วเสร็จใน 3 เดือนโดยมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมามีมติงบประมาณรวม 16,000 ล้านบาท และกยท. เข้าซื้อยางในตลาดในฐานะกองทุนสร้างเสถียรภาพราคา 1,200 ล้านบาท แล้วเมื่อต้นสัปดาห์ ทั้งหมดทำให้แนวโน้มราคาปรับเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ราคา 57 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.65 บาท/ก.ก.จากสัปดาห์ก่อน

จากการรายงานของตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 53.28 บาท/ก.ก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.70 บาท/ก.ก. และยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 56.56 บาท/ก.ก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.37 บาทต่อก.ก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว มีปัจจัยบวกมาจากเงินเยนอ่อนค่า และการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน ประกอบกับนักลงทุนขาขึ้นรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปหรืออียู

อย่างไรก็ตาม ราคายางยังมีปัจจัยลบจากเงินบาทที่เคลื่อนไหวอยู่ในระดับแข็งค่า และนักลงทุนบางส่วนยังคงระมัดระวังในการซื้อขายก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มการประชุมในวานนี้ (25-26 ก.ค. 2560)

สำหรับการนำยางไปใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้นประมาณ 22,000 ตัน ซึ่งกรมชลประทานนำไปใช้บางส่วนแล้ว จำนวน 100 ตัน กรมปศุสัตว์ จำนวนประมาณ 1,272.60 ตัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวนประมาณ 231 ตัน กรมประมง จำนวนประมาณ 165.79 ตัน ที่เหลือคาดว่าจะผลักตันให้นำไปใช้ใน ช่วง 3 เดือนนี้ได้ และในเดือน ส.ค. จะรับปริมาณความต้องการใช้ของหน่วยงานภาครัฐในปี 2561 นอกจากนี้ กยท. ยังลงนามบันทึกข้อตกลง กับกองทัพบก เพื่อใช้ยางในเทคโนโลยีทางการทหารและกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการใช้ยางของรัฐโดยฟรีค่าบริการ

ทั้งนี้ เพื่อรองรับปัญหาราคายางผันผวน เกษตรกรต้องปลูกยางควบคู่กับการปลูกพืชแซมยางและพืชร่วมยางด้วย สร้างรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกรนอกเหนือจากยางพารา เลือกปลูกยางแบบผสมผสาน ปรับ ต้นยางให้เหลือ 40 ต้นต่อไร่จากปัจจุบัน 60-70 ต้นต่อไร่ จะทำให้การปลูกยางเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 400,000 ไร่ต่อปี จะช่วยพยุงราคายางภายในประเทศ ซึ่งในปี 2561 กยท. มีนโยบายจะลดพื้นที่ปลูกยางถาวรเพิ่มเติม โดยปรับเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางถาวรจาก 100,000 ไร่ เป็น 200,000 ไร่ เพื่อลดปริมาณยางพาราที่จะออกสู่ตลาด สร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานโลก



EASY BRANCHES www.thainews.easybranches.com

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:42 Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.ยะลา ร่วมกับชาวบ้านใน อ.กาบัง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

กยท.ยะลา ร่วมกับชาวบ้านใน อ.กาบัง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดยะลา โดย นายสุรชัย บุญวรโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา จัดโครงการประชาร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ วัดคชศีลวานาราม ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

รหัสข่าว: I-170727000337

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:22

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ผนึกหน่วยงานรัฐฯ เร่งสนองนโยบายเพิ่มยอดใช้ยางในประเทศ หนุนชาวสวนยางทำเกษตรผสมผสาน พร้อมส่งเสริม...

กยท. ผนึกหน่วยงานรัฐฯ เร่งสนองนโยบายเพิ่มยอดใช้ยางในประเทศ หนุนชาวสวนยางทำเกษตรผสมผสาน พร้อมส่งเสริมแปรรูปยางเพิ่มมูลค่า



การยางแห่งประเทศไทยผนึกกำลังร่วมหน่วยงานภาครัฐ เร่งสนองนโยบายรัฐบาลเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศต่อเนื่องปี 61 มุ่งสนับสนุนเกษตรกรปลูกยางแบบเกษตรผสมผสาน พร้อมทั้งดำเนินการส่งเสริมเกษตรกร - สถาบันเกษตรกรหันมาแปรรูปยางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีประเด็นการแก้ปัญหาทางพาราของประเทศว่า รัฐบาลมีการประกาศนโยบายอย่างชัดเจน โดยในระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560 (ก.ค.- ก.ย.60) มีปริมาณความต้องการนำยางไปใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้นประมาณ 22,000 ตัน จำนวนนี้รวมความต้องการใช้ยางจากกรมชลประทานที่ได้ดำเนินการรับมอบยางจากสต็อกของ กยท. ที่รับซื้อจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง เพื่อนำไปใช้ในโครงการแล้ว จำนวน 100 ตัน กรมปศุสัตว์ จำนวนประมาณ 1,272.60 ตัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวนประมาณ 231 ตัน กรมประมง จำนวนประมาณ 165.79 ตัน เป็นต้น โดยปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้มีการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ บางหน่วยงานไม่มีงบประมาณรองรับ ต้องขอสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แต่ในระยาว กยท. จะทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะนำยางไปใช้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะช่วยผลักดันให้มีการนำยางไปใช้ในปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้ จะทราบปริมาณความต้องการใช้ยางของหน่วยงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 2561 ได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้

ดร.ธีรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางควบคุมที่ กยท. ส่งเสริมและผลักดันเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงที่ราคายางผันผวน คือ การส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปลูกยางควบคู่กับการปลูกพืชแซมยางและพืชร่วมยางมาโดยตลอด เพื่อเป็นรายได้ระหว่างรอผลผลิต และเป็นรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกรนอกเหนือจากยางพารา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งชาวสวนยางที่ต้องการโค่นยางเพื่อปลูกแทน หันมาเลือกปลูกยางแบบผสมผสานตามหลักเกณฑ์ที่ กยท. กำหนด โดยให้เกษตรกรลดจำนวนต้นยางในสวนยางลง จากเดิมที่ปลูกลักษณะพืชเชิงเดี่ยว ต้องมีต้นยาง 60-70 ต้น/ไร่ ปรับเหลือไม่น้อยกว่า 40 ต้น/ไร่ โดยรับทุนปลูกแทนอัตราเดิม (ไร่ละ 16,000 บาท/ปี) เพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่ว่างระหว่างต้นยางไว้สำหรับปลูกพืชหรือทำกิจกรรมทางการเกษตรอื่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประมงหรือปศุสัตว์ เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเลือกปลูกแทนแบบผสมผสานแล้วรวม 1,776 ราย คิดเป็นพื้นที่จำนวนรวมเกือบ 18,000 ไร่ รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราระยะยาวของรัฐบาล โดยการ “ควบคุมปริมาณการผลิต” ที่กำหนดเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางจำนวน 400,000 ไร่/ปี เพื่อให้เกษตรกรปลูกแทนยางด้วยไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดอื่น จะช่วยพยุงราคายางภายในประเทศ ซึ่งในปี 2561 กยท. มีนโยบายจะลดพื้นที่ปลูกยางถาวรเพิ่มเติม โดยปรับเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางถาวร จาก 100,000 ไร่ เป็น 200,000 ไร่ เพื่อลดปริมาณยางพาราที่จะออกสู่ตลาด สร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานโลก

ดร.ธีรัช กล่าวย่ำว่า ในขณะเดียวกัน ที่ผ่านมา กยท.ทำงานเชิงรุกตามวัตถุประสงค์ที่ พรบ.กยท.พ.ศ.2558 ได้กำหนดไว้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลักดันให้ประเทศไปสู่การเป็น ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งให้เกิดการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางให้มากขึ้น โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกยางรวมตัวเป็นกลุ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ ยกระดับจากเกษตรกรรายย่อยมาเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยางที่ไม่มุ่งเน้นเพียงแค่การผลิตวัตถุดิบส่งขาย ขณะเดียวกันลดการพึ่งพาสถานต่างประเทศ โดยการแปรรูปใช้ในประเทศให้มากขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจาก กยท. ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุนทั้งในส่วนของความรู้และทุน หากเป็นเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย สามารถยกระดับตนเองโดยเป็นผู้ประกอบการยาง ประเภทบุคคลธรรมดาได้ หรืออาจจะรวมรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการยางประเภทหนึ่งโดย กยท. มีเงินทุนสนับสนุนในรูปแบบของเงินกู้ตาม พร.บ.กยท. พ.ศ.2558 ในมาตรา 49 (3) และหากเกษตรกรชาวสวนยางที่มีการรวมกลุ่ม สามารถจดทะเบียนเพื่อเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในรูปของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหรือสหกรณ์ เพื่อนำผลผลิตมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดย กยท.มีทั้งเงินทุนอุดหนุนประมาณปีละ 500 ล้านบาท พร้อมทั้งทุนสนับสนุนในรูปแบบของเงินกู้ก็ประมาณ 2,500 กว่าล้านบาท เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ปลูกยางพารามีรายได้ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม กยท.มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้ปลูกยางมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง กยท.มีหลักสูตรและนักวิชาการที่ลงไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในพื้นที่ โดยใช้เงินกองทุนพัฒนายางพารา ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง หรือด้านอุตสาหกรรมยาง เช่น หลักสูตรการผลิตหมอนยางพารา ที่นอนยางพารา หรืออื่นๆ เพื่อสร้างกลุ่มผู้ประกอบการยางให้มีการนำยางพาราไปใช้ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น ตลอดจนการหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือและผลักดันให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางสามารถดำเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง สังคมชาวสวนยาง และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหาตลาดรองรับศักยภาพของเกษตรกรชาวสวนยางที่พัฒนาตนเองมาเป็นผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมให้มีช่องทางการจำหน่ายในประเทศ กยท.จึงผลักดันบรรดรงค์ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยาง ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้น แต่เป็นการผลักดันไปยังภาคเอกชนหรือประชาชนให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วย โดยการร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากยางพารา ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มากมายที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมกว่า 170 ชนิด

กยท. ใต้กระแสข่าว บริษัทยางล้อยรายใหญ่ไม่ซื้อยางจากพื้นที่บุกรุก ยืนยันไม่กระทบไทย



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยืนยันกรณีเกิดกระแสข่าวในโลกโซเชียล ระบุว่าบริษัทยางล้อยรายใหญ่ไม่รับซื้อยางที่ปลูกในพื้นที่บุกรุกป่า ไม่กระทบต่อประเทศไทยแน่นอน เนื่องจากมีแผนรองรับที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วในส่วนของ การสร้างมาตรฐานการยอมรับระดับสากลกับ “การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC”

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึง กระแสข่าวในโลกโซเชียลที่ระบุว่าบริษัทยางล้อยรายใหญ่มีแผนไม่รับซื้อยางพาราจากประเทศที่ปลูกยางในพื้นที่บุกรุกกว่าเป็นกระแสน้ำที่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 จึงไม่ขอให้เกิดอันตราย

เนื้อหาข่าวกล่าวถึงประเทศทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงประเทศไทย ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนี้จะไม่กระทบแน่นอน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กยท. มีการเตรียมแผนรองรับและดำเนินการแล้วคือ การสนับสนุนส่งเสริม ให้ความรู้กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกยท. เห็นถึงความสำคัญและโอกาสของการพัฒนาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยาง รักษามาตรฐานคุณภาพ และขยายฐานตลาดส่งออก

มาตรฐาน FSC เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2559 โดยนำร่องในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการกว่า 2,700 ราย รวมพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ การดำเนินการจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC มีการสำรวจตรวจแปลง และเตรียมเรื่องการตรวจรับรอง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน จึงคาดว่าประมาณเดือนกันยายนี้อาจมีพื้นที่นำร่องพื้นที่แรก

จากนั้นจะมีการขยายผลต่อในช่วงเดือนสิงหาคมอีกประมาณ 50,000 ไร่ ในเขตภาคตะวันออก (ตราด จันทบุรี ระยอง) และในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางอีกประมาณ 50,000 ไร่ (นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่)

ภายใน 3 ปีคาดว่า การผลักดัน และบริหารจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลจะครอบคลุมพื้นที่สวนยางของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทั้งหมด

ฉะนั้น ปัญหาเรื่องบริษัทยางไม่รับซื้อยางจากประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองจึงไม่มีผลต่อประเทศไทย เพราะสามารถมั่นใจได้ว่าสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่ภายใต้การดูแลของกยท. เป็นสวนยางที่มีแหล่งที่มาถูกต้องชัดเจน



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:23

หัวข้อข่าว: ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

Rating: ★★☆☆

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

กรม.เคาะงบกลางปี 60 กว่า 1.8 พันล้าน ให้ 3 กระทรวงเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศในระยะเร่งด่วน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่ามีมติเห็นชอบโครงการขอสนับสนุนงบกลางปี 2560 เพื่อสนับสนุนการใช้ยางพาราในส่วนราชการ วงเงิน 1,851 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้น้ำยางชั้นปริมาณ 5,000 ตัน และยางแห้ง 3,000 ตัน จาก 3 กระทรวงคือ กระทรวงกลาโหมจำนวน 1,551 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อที่นอนยางพารา ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ การจัดหาयरถยนต์ การสร้างทางผิวจราจรลาดยาง การปุ้สระเก็บน้ำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 164.42 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงเครื่องนอน การเพิ่มใช้ถุงมือยาง การใช้แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ เพื่อลดการบาดเจ็บ การปรับปรุงก่อสร้างอาคารและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 135 ล้านบาท เพื่อใช้ในพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของสนามกีฬา ทั้งนี้โครงการจาก 3 กระทรวงข้างต้นคือมาตรการการเพิ่มการใช้ยางในระยะเร่งด่วน ซึ่งในระยะยาวที่ประชุม ครม.ได้มอบหมายสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ได้ทำการศึกษาการและวิจัยการใช้ยางจากผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้นต่อไป